

QUỲNH PHỤ

“Tam nông” bứt phá

Sau 10 năm đưa Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cuộc sống, nông nghiệp, nông thôn huyện Quỳnh Phụ phát triển khá toàn diện, tạo bước đột phá trong nhiều lĩnh vực. Đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân được nâng cao, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy.



Dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Chế biến nông sản NW Gia Bảo (cụm công nghiệp Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ).

Nhận thấy trong điều kiện hiện nay, muốn làm nông nghiệp hiệu quả cần phải tập trung tích tụ ruộng đất, tiếp tục các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Với chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất, được sự hỗ trợ của

địa phương, gia đình ông Đoàn Minh Điện, thị trấn An Bài đã mạnh dạn xin nhận ruộng của những hộ bỏ ruộng ở những vùng khó khăn, đầu tư đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Vụ xuân năm 2018, gia đình ông đã tích tụ được 13 mẫu ruộng, tập trung

thâm canh lúa thương phẩm, thu trên 32 tấn thóc, trừ chi phí ông thu lãi trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, ông Điện còn tích cực phát triển chăn nuôi, nhận làm thêm các khâu dịch vụ cho HTX DVNN, dịch vụ vệ sinh môi trường... Đời sống khá giả, con

cái trưởng thành cũng một phần nhờ chính sách, cơ chế khuyến khích sản xuất nông nghiệp của Nhà nước, tỉnh, huyện và nhờ vào tình yêu với đồng đất quê hương, như lời ông Đoàn Minh Điện chia sẻ.

Cũng nhờ chủ trương khuyến khích sản xuất của địa phương, được sự giúp đỡ của Hội Nông dân xã, từ gia trại quy mô nhỏ, năm 2012, ông Vũ Văn Thuấn, thôn Hịa Hà (xã Quỳnh Ngọc) đã đầu tư đất đai hạn, mở rộng chăn nuôi theo quy mô trang trại. Với phương thức sản xuất tổng hợp VAC, đầu tư chuồng trại, mua sắm máy nông cụ, chủ động tiếp thu khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, từ năm 2012 - 2017, thu nhập trung bình từ trang trại tổng hợp của ông Thuấn đạt trên 3 tỷ đồng/năm, trừ chi phí thu lãi 250 - 300 triệu đồng/năm, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương. Kinh tế gia đình phát triển là động lực giúp ông Thuấn tích cực đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương với số tiền ủng hộ 70 triệu đồng, tự bỏ kinh phí xây dựng 316m đường nội đồng phục vụ cho bà con nông dân sản xuất.

Nghị quyết số 26 như luồng gió mới thổi sinh khí tạo thêm động lực để “tam nông” Quỳnh Phụ bứt phá. Huyện ủy Quỳnh Phụ đã tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai Nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh, huyện. Qua hàng trăm lớp học tập cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và qua các chương trình tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, băng biển khẩu hiệu và hình thức sản phẩm... nội dung của Nghị

quyết được cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án, văn bản, cơ chế hỗ trợ... theo từng thời điểm và phù hợp với thực tế từng địa phương. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể được thực hiện hiệu quả đã tạo chuyển biến lớn trong nhận thức, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết. Nhiều công trình thiết thực của các đoàn, hội như góp ngày công lao động xây dựng công trình từ đồng về làng, hưởng ứng xây dựng cánh đồng mẫu, dồn điền đổi thửa, làm vệ sinh môi trường, hiến đất, góp công xây dựng NTM... Qua đó, không chỉ giúp điện mạo nông thôn Quỳnh Phụ đổi thay mà còn tác động mạnh đến tư duy, suy nghĩ, hành động của cán bộ, nhân dân, tạo động lực để nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khơi dậy đời sống văn hóa.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26, nông nghiệp, nông thôn Quỳnh Phụ đã có những bước tiến vượt bậc. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân 4,7%/năm. Năng suất lúa tăng 2,56 tạ/ha so với năm 2008. Sản xuất tập trung, hình thành cánh đồng mẫu lớn, mô hình liên kết với doanh nghiệp từ sản xuất đến tiêu thụ. Toàn huyện có 243 trang trại, chiếm trên 35,7% số trang trại toàn tỉnh, giá trị ngành chăn nuôi tăng 2,09 lần. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng 2,8 lần, thương mại, dịch vụ tăng 1,6 lần so với 10 năm trước. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân của cư dân nông thôn đạt 37 triệu đồng/năm.

Xây dựng NTM đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng,

nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và khơi dậy, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Từ một huyện có xuất phát điểm thấp, đến nay toàn huyện đã có 28/36 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã Đông Hải, Quỳnh Bảo, An Dục đã hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018, 5 xã còn lại phấn đấu đến hết năm 2019 hoàn thành xây dựng NTM. Quỳnh Phụ đã đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM, hạ tầng nông thôn được tập trung đầu tư, hoàn thiện theo hướng nâng cấp và xây mới. Trên 82% kênh mương cấp 1 loại 3, 71% đường giao thông nội đồng, 60% đường trục xã, trên 92% đường trục thôn được cứng hóa, tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước máy đạt gần 100%... Hết năm 2017, toàn huyện còn 3.934 hộ nghèo, chiếm 4,26%, giảm 5,92% so với năm 2008.

Ông Vũ Văn Liệu, Phó Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Nghị quyết số 26 đã trở thành kim chỉ nam giúp đánh thức, phát huy những tiềm năng, thế

mạnh về “tam nông” của Quỳnh Phụ. Từ đó, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng ở Quỳnh Phụ đã có nhận thức đúng, thực hiện tốt hơn chức năng hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, quán triệt sâu sắc quan điểm lãnh đạo kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Gắn xây dựng, củng cố tổ chức đảng với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Giúp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn. Những thành tựu phát triển toàn diện về tam nông là điểm tựa vững chắc để Quỳnh Phụ tiếp tục nâng cao trình độ sản xuất của nông dân, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững gắn với phát triển công nghiệp và dịch vụ, xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội đồng bộ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

TRỊNH CƯỜNG



Nông dân xã An Ấp (Quỳnh Phụ) vui được mùa.

THÁI THƯỢNG

Làm giàu từ biển

Là xã ven biển, Thái Thượng (Thái Thụy) xác định lấy kinh tế biển làm mũi nhọn để phát triển kinh tế. Những năm qua, cùng với cấp ủy, chính quyền, Hội Nông dân xã đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân phát triển các ngành nghề địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh như khai thác và nuôi trồng thủy sản.

Thái Thượng hiện có 4km đường bờ biển với gần 1.000ha bãi triều, 247ha ao đầm nằm ngoài đê biển, gần 100 tàu thuyền hoạt động khai thác thủy sản và làm dịch vụ hậu cần nghề cá. Theo ông Bùi Khoa Văn, Chủ tịch Hội Nông dân xã: Để phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế của địa phương, những năm qua, Hội đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ hỗ trợ, vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế biển. Trong đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân tiếp cận vốn vay của ngân hàng để đầu tư vào việc cải hoán, nâng cấp tàu thuyền, mua sắm ngư, lưới cụ, cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản để làm giàu ngay trên vùng biển quê hương. Tính đến tháng 5/2018, Hội đã tín chấp cho 429 lượt hội viên vay vốn từ các ngân hàng với số tiền hơn 15,5 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 4,8 tỷ đồng, cho 192 lượt hộ vay; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 10,7 tỷ đồng, cho 237 lượt hộ vay.

Gia đình ông Đặng Văn Dương là một trong những hộ có truyền thống làm nghề khai thác thủy sản từ nhiều đời nay. Trước đây, do chưa có nhiều vốn nên gia đình ông chỉ đóng được một con tàu với công suất 90CV chuyên hoạt động khai thác thủy sản ở gần bờ. Vì thế, hiệu quả kinh tế mang lại cho gia đình ông Dương không cao. Ông Dương cho biết: Đầu năm 2016, tôi có ý định cải hoán, nâng cấp tàu lên công suất lớn hơn. Tuy nhiên, để cải hoán được tàu phải cần số vốn vài trăm triệu đồng, đây là một số tiền lớn đối với gia đình tôi lúc bấy giờ. Đang lúc khó khăn về nguồn vốn, tôi được Hội Nông dân xã tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Bên cạnh đó, các cấp, ngành địa phương giúp hoàn thiện các thủ tục để nhận hỗ trợ của tỉnh trong việc cải hoán, nâng cấp tàu cá. Qua đó giúp tôi cải hoán, nâng cấp công suất tàu lên 450CV để khai thác xa bờ, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trước đây. Bình quân một năm trừ hết chi phí gia đình tôi thu được từ 500 - 600 triệu đồng nhờ hoạt động khai thác thủy sản.

Hiện nay, Hội Nông dân xã Thái Thượng có 968 hội viên, sinh hoạt ở 8 chi hội. Trong đó có trên 80% hội viên hiện đang làm nghề khai thác và nuôi

trồng thủy sản. Ngoài việc tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng để cải hoán tàu cá, Hội Nông dân xã còn quan tâm, khuyến khích, vận động hội viên phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ, trong đó đưa vào nuôi các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá vược, cá song... Hàng năm, Hội phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cho các hộ nông dân. Đồng thời, tín chấp cho hội viên vay vốn ngân hàng đầu tư mở rộng sản xuất. Nhờ vậy, những năm gần đây, mô hình nuôi trồng thủy sản với hình thức công nghệ cao ngày càng được mở rộng trên địa bàn xã. Năm 2018, toàn xã có 17 hộ áp dụng nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức công nghệ cao trên tổng số 45ha, hàng năm cho doanh thu trên 100 tỷ đồng.

Ông Bùi Khoa Văn cho biết thêm: Tuy việc tiếp cận vốn vay ngân hàng của các hộ nông dân đã thuận lợi song việc cho vay còn hạn chế kể cả mức vay và thời hạn cho vay; thủ tục vay vốn còn rườm rà... Trong khi đó, để phát triển khai thác và nuôi trồng thủy sản đòi hỏi phải có nhiều vốn đầu tư. Vì vậy, Hội đề nghị các ngân hàng quan tâm, tạo thuận lợi hơn nữa cho các hộ nông dân trên địa bàn xã vay vốn để đầu tư sản xuất. Ngoài ra, các cấp, ngành cấp trên cần sớm có chính sách cụ thể cho vùng ao, đầm nuôi trồng thủy sản ngoài đê biển để nhân dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất...

TRẦN TUẤN



Hội viên Hội Nông dân xã Thái Thượng phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

VŨ THƯ Mục tiêu những tháng cuối năm

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện Vũ Thư luôn được bảo đảm, tai nạn giao thông được kiểm chế.



Tổ tự quản an toàn giao thông thị trấn Vũ Thư nhắc nhở các kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên quốc lộ 10.

Theo số liệu tổng hợp của Ban ATGT tỉnh, từ ngày 16/12/2017 đến ngày 15/9/2018, trên địa bàn huyện Vũ Thư xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 1 người, nguyên nhân chính là do người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông chạy quá tốc độ, tránh vượt sai quy định... Để bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT. Thông qua đó góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa. Từ đầu năm đến nay, Ban ATGT huyện đã kê vẽ, làm mới 70 bảng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ATGT. Các

Hiện nay, công tác duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện nhằm kéo dài thời gian sử dụng của công trình, bảo đảm cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn, thông suốt. Từ đầu năm đến nay, mặc dù nguồn kinh phí còn nhiều khó khăn nhưng địa phương đã nâng cấp, duy tu, sửa chữa 10km đường huyện, 15km đường xã quản lý như đường ĐH.04 đoạn qua địa phận xã Hồng Lý, đường ĐH.05 đoạn qua địa phận xã Đông Thanh, đường ĐH.11 đoạn qua địa phận xã Tam Quang, đường cứu hộ, cứu nạn Xuân Hòa - Việt Hùng...

địa phương tổ chức ký cam kết ATGT với 71.226 gia đình (đạt 97%). Đài TTTH huyện phối hợp với Công an huyện viết gần 100 tin, bài tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự ATGT; chỉ đạo truyền thanh các xã, thị trấn thường xuyên

tiếp âm Đài TTTH huyện các chuyên mục tuyên truyền về ATGT; thông báo công khai hợp với Công an huyện viết gần 100 tin, bài tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự ATGT; chỉ đạo truyền thanh các xã, thị trấn thường xuyên

mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

Cùng với tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện thường xuyên tổ chức tuần tra trên các tuyến đường, các nút giao thông trọng điểm; tập trung xử lý các trường hợp chở quá số người quy định, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã kiểm tra, xử lý 2.457 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tước giấy phép lái xe có thời hạn 18 trường hợp, tạm giữ 76 phương tiện các loại, xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước gần 700 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là người điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường, chở quá số người quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông...

Ông Tô Thế Hệ, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phó Trưởng ban ATGT huyện cho biết: Để bảo đảm trật tự ATGT dịp cuối năm, địa phương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các hội nghị của từng ngành, từng đơn vị, tập trung vào các trường học trên địa bàn. Cùng với tuyên truyền, trong dịp tết Nguyên đán 2019, huyện lồng ghép việc ký cam kết thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo đến tất cả các hộ dân trên địa bàn huyện. Ban ATGT huyện phối hợp với các xã, thị trấn tiếp tục rà quản giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ. Địa phương nào để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, trong đó tập trung xử lý nghiêm tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông...

PHẠM HÙNG